

5 ไอเดียสุดปัง รีโนเวทห้องน้ำให้สวยเหมือนใหม่ ถูกใจทุกวัย!

นำเสนอเมื่อ : 10 ส.ค. 2567

รีโนเวทห้องน้ำในฝันด้วย 5 ไอเดีย เปลี่ยนโฉมห้องน้ำเก่าของคุณให้ดูดีเหมือนใหม่ รีโนเวทเองได้ไหม ต้องใช้บริการติดตั้งงานห้องน้ำจากช่างหรือไม่ อ่านทุกขอมูลน่ารู้ได้ที่นี่

5 ไอเดียการรีโนเวทห้องน้ำในฝัน เปลี่ยนโฉมห้องน้ำเก่าของคุณให้สวยเหมือนใหม่



5 ไอเดีย การรีโนเวท **ห้องน้ำในฝัน** เปลี่ยนโฉมห้องน้ำเก่าของคุณให้สวยเหมือนใหม่

ห้องน้ำเป็นพื้นที่สำคัญในบ้านที่เราใช้เวลาอยู่ในนั้นทุกวัน ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลาย ชำระล้างร่างกาย และเติมพลังให้กับชีวิต แต่หากห้องน้ำของคุณเก่า โทรม ไม่ทันสมัย แขนงนอนว่าห้องน้ำคงไม่ใช่สถานที่ที่คุณอยากใช้เวลาชิวๆ จังเป็นที่มาของการรีโนเวทห้องน้ำเก่าให้กลายเป็นห้องน้ำในฝันซึ่งอาจฟังดูเป็นงานใหญ่ แต่ด้วยไอเดียที่เหมาะสมและการวางแผนที่ดี คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้

ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ 5 แบบ [รีโนเวทห้องน้ำ](#) ใหม่ให้สวยงาม น่าใช้งาน

และตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพื่อเนรมิตห้องน้ำในฝันของคุณให้เป็นจริง!

1. รีโนเวทห้องน้ำแบบวินเทจ

การรีโนเวทห้องน้ำสไตล์วินเทจ เริ่มต้นด้วยการเลือกโทนสีที่ให้ความรู้สึกย้อนยุค เช่น สีพาสเทลอ่อน ๆ หรือสีครีม ผสมผสานกับสีเข้มอย่างสีน้ำตาล การใช้กระเบื้องลวดลายคลาสสิก เช่น ลายหกเหลี่ยมหรือลายดอกไม้ สามารถเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับผนังและพื้นห้องน้ำที่รีโนเวทได้ สำหรับอ่างล้างหน้าแนะนำแบบมีขาตั้งหรือตุ้มไมเคาท์ที่นำมาดัดแปลง ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์

นอกจากนี้ การเลือกอุปกรณ์และของตกแต่งก็เป็นส่วนสำคัญในการ Renovate ห้องน้ำสไตล์นี้ อย่างก๊อกน้ำทองเหลือง กระจกเงาทรงกลม และโคมไฟแบบวินเทจ เพื่อสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นและนุ่มนวล

2. รีโนเวทห้องน้ำแบบมินิมอล

การรีโนเวทห้องน้ำแบบมินิมอลจะใช้โทนสีที่เป็นกลาง เช่น ขาว เทา หรือเบจ และใช้กระเบื้องขนาดใหญ่เพื่อลดรอยต่อและทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น จึงเหมาะกับห้องน้ำแคบหรือการรีโนเวทห้องน้ำขนาดเล็ก

โดยการรีโนเวทห้องน้ำสไตล์มินิมอลนั้น การจัดวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรคำนึงถึงการใช้งานและความโล่งของพื้นที่เป็นหลัก และอาจเพิ่มจุดสนใจเพียงหนึ่งหรือสองจุดในห้องน้ำด้วยของตกแต่งชิ้นเล็ก ๆ เช่น แจกันดอกไม้หรือภาพศิลปะขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องน้ำมินิมอลของคุณ ในแบบที่ยังคงรักษาความเรียบง่ายและความสะอาดตาไว้ตามคอนเซ็ปต์

3. รีโนเวทห้องน้ำโดยเน้นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

การรีโนเวทห้องน้ำเล็ก ๆ เน้นการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยอาจใช้อ่างล้างหน้าแบบลอยตัวหรือแบบวางบนเคาน์เตอร์ที่มีตู้เก็บของด้านล่าง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่และเพิ่มที่เก็บของไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับชักโครกที่แนะนำเป็นแบบติดผนังที่มีถังซ่อนอยู่ในผนัง เพราะนอกจากจะประหยัดพื้นที่แล้วยังดูสะอาดตา

นอกจากนี้ ถ้าคุณจะรีโนเวทห้องน้ำคอนโดซึ่งอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างสะดวก ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยการติดตั้งชั้นวางของลอยเหนืออ่างล้างหน้าหรือโถสุขภัณฑ์ ซึ่งการรีโนเวทห้องน้ำด้วยวิธีเหล่านี้ คุณจะสามารเพิ่มพื้นที่ในห้องน้ำได้อย่างน่าทึ่ง

4. ใช้กระจกเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรีโนเวทห้องน้ำ

การรีโนเวทห้องน้ำโดยให้ความสำคัญกับเรื่องกระจกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ห้องดูกว้างขวางและสว่าง โดยเฉพาะการติดตั้งกระจกขนาดใหญ่เหนืออ่างล้างหน้า โดยเลือกแบบที่มีขอบบางหรือไร้ขอบเพื่อเพิ่มความรู้สึกโปร่ง

อีกไอเดียที่น่าสนใจคือการใช้กระจกตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้กระจกฝ้าสำหรับช่องแสงหรือประตูห้องอาบน้ำ เพื่อให้แสงส่องผ่านได้ในขณะที่ยังรักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งการใช้กระจกนั้นถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับการรีโนเวทห้องน้ำแบบประหยัด เพราะแค่เปลี่ยนหรือเพิ่มกระจกใหม่เข้าไปก็จะช่วยให้ห้องน้ำของคุณดูดีขึ้นมาทันตา

5. รีโนเวทห้องน้ำด้วยวิธีปูพื้นใหม่

การปูพื้นใหม่อาจต้องใช้งบรีโนเวทห้องน้ำค่อนข้างสูง

แต่ก็เป็นวิธีที่สามารถเปลี่ยนโฉมภาพรวมของห้องน้ำให้ดูเหมือนใหม่ได้ โดยแนะนำให้เลือกวัสดุปูพื้นที่เหมาะกับสไตล์และการใช้งาน ซึ่งกระเบื้องเซรามิกยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยม เนื่องจากทนทาน กันน้ำ และมีให้เลือกหลายลาย

สำหรับใครที่อยากได้สไตล์ที่ทันสมัย อาจลองพิจารณากระเบื้องที่เลียนแบบพื้นผิวธรรมชาติ เช่น หินอ่อนหรือไม้ ส่วนพื้นยางก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ซึ่งการปูพื้นใหม่ไม่เพียงเปลี่ยนลุคของห้องน้ำเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ปัญหาพื้นเดิมที่เสื่อมสภาพได้ด้วย

รีโนเวทห้องน้ำด้วยตัวเองหรือจ้างช่าง แบบไหนดีที่สุด?



เมื่อเทียบระหว่างการรีโนเวทห้องน้ำด้วยตัวเองกับการจ้างช่าง แต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน การทำด้วยตัวเองอาจประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อทำสำเร็จ เหมาะกับการรีโนเวทห้องน้ำที่บ่นอย แต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการที่อาจยาวนาน และอาจเกิดปัญหาในภายหลัง โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา

ในทางกลับกัน การจ้างช่างที่มีประสบการณ์อาจเป็นทางเลือกที่ดีแม้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า โดยช่างมืออาชีพจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการรีโนเวทได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้เร็ว นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการรีโนเวทจะมีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการรับประกันผลงาน ซึ่งให้ความอุ่นใจแก่เจ้าของบ้านในระยะยาว

บริการรีโนเวทห้องน้ำ “Q-CHANG” โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับใครที่กำลังมองหาบริการรีโนเวทห้องน้ำคุณภาพสูง Q-CHANG เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยนำเสนอบริการครบวงจรโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการเก็บรายละเอียดสุดท้าย

ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด Q-CHANG

สามารถปรับโฉมห้องน้ำเก่าให้สวยงามเหมือนใหม่ภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมรับประกันผลงานนานถึง 1 ปี นอกจากนี้ ยังรับประกันการส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา โดยให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการยกระดับห้องน้ำที่บ้านให้สวยงามและทันสมัย โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- เว็บไซต์ : www.q-chang.com
- LINE Official : @q-chang
- Facebook : Q-CHANG คิวช่าง